

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ**

Trường: MN Quang Trung. Lớp: 3C3. Số trẻ của lớp: 19

Tên chủ đề: Gia đình

Thời gian thực hiện chủ đề: 3 tuần ( Từ 28/10/2024 - 15/11/2024)

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Chưa đạt	
lập kế hoạch	Có đầy đủ kế hoạch giáo dục trẻ. Các kế hoạch trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung yêu cầu, có tính khả thi.	x		
	Đảm bảo thời gian theo đúng biên chế năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp và kế hoạch của nhà trường	x		
	Đảm bảo thống nhất trong xây dựng mục tiêu, nội dung, hoạt động	x		
	Các nội dung kiến thức và kỹ năng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, phù hợp khả năng, kinh nghiệm và sự phát triển của trẻ.	x		
	Lựa chọn chủ đề phù hợp; nội dung phong phú; các hoạt động khám phá đa dạng; các hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn.		x	
	Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dựa trên việc đánh giá trẻ	x		
Xây dựng môi trường giáo dục	Do cô và trẻ tạo dựng, sắp xếp và được hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện chủ đề.		x	
	Phản ánh phong phú nội dung chủ đề		x	
	Được bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự phân chia các khu vực hoạt động phù hợp về số lượng, vị trí, diện tích các góc hoạt động và các khoảng trống cho hoạt động nhóm lớp.	x		

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Chưa đạt	
	An toàn, đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu cho trẻ sử dụng, hấp dẫn về hình thức thể hiện, thuận tiện cho trẻ sử dụng và có thể sử dụng theo nhiều cách.	x		
	Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu có tác dụng kích thích trẻ hoạt động khám phá trải nghiệm, tìm hiểu thông tin, thực hiện ý định của mình để khám phá chủ đề đạt mục tiêu đã đề ra		x	
	Các sản phẩm của trẻ là kết quả của quá trình trẻ khám phá chủ đề; được trưng bày và sử dụng trong các góc hoạt động khác nhau.		x	
	Có khu vực tuyên truyền với phụ huynh; Nội dung phù hợp với chủ đề và thực tế CSGD trẻ; Hình thức đa dạng, hấp dẫn.	x		
Tổ chức các hoạt động giáo dục	Các hoạt động giáo dục được tổ chức đa dạng hướng tới khám phá nội dung đạt mục tiêu của chủ đề/ hoạt động.	x		
	Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường thiên nhiên, xã hội sẵn có xung quanh và các vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.		x	
	Quan tâm đến cá nhân và tạo cơ hội cho mọi trẻ đều được tham gia các hoạt động	x		
	Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi; Can thiệp hợp lý khi trẻ gặp trở ngại.	x		
	Giáo viên nắm vững kiến thức liên quan đến chủ đề/ hoạt động	x		
	Linh hoạt trong xử lý tình huống giáo dục	x		

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Chưa đạt	
	Phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách hiệu quả, phù hợp.	X		
	Sử dụng CNTT một cách hợp lí và hiệu quả để khám phá chủ đề	X		
Kết quả trên trẻ	Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động/ trò chơi	X		
	Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với nhau, với giáo viên.		X	
	Trẻ khỏe mạnh, sạch sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen tốt.		X	
CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý	Mục tiêu nào của chủ đề đã thực hiện tốt: - MT 16, 24			
	Mục tiêu nào của chủ đề chưa thực hiện tốt (lý do): MT 46, 47: Trẻ nhỏ kỹ năng còn hạn chế			
	Mục tiêu nào của chủ đề mà trên 30% trẻ chưa đạt được (lý do): - MT 155, 157, 177 Lí do: Trẻ nhỏ ngôn ngữ chưa tốt, trẻ còn nút nhất			
	Nội dung nào đã thực hiện tốt: - Chơi xếp xen kẽ 2 đối tượng (AB) theo tên gọi - Trò chơi gia đình - Đóng vai các thành viên trong gia đình			
	Nội dung nào chưa thực hiện tốt (lý do): - Xé dải giấy làm tóc búp bê - Tập cởi mặc quần áo ( Kỹ năng của trẻ còn hạn chế)			
	Kiến thức kĩ năng nào mà trên 30% trẻ chưa đạt được, cần lưu ý ở chủ đề tiếp theo: - Xúc miệng nước muối			

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Ghi chú
		Đạt	Chưa đạt	
	<p>Trẻ nào có những tiến bộ (sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng,...):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sức khỏe: Phúc Anh (Trẻ ăn nhanh hơn, ăn được nhiều hơn và tăng cân so với đầu năm)</li> <li>- Thái độ: Hoàng (Trẻ có ý thức hơn trong việc tham gia các hoạt động cùng các bạn trong lớp)</li> </ul>			
	<p>Trẻ nào cần được làm việc cá nhân hay cần thông báo với phụ huynh để có những quan tâm đặc biệt nhằm hỗ trợ trẻ đạt mục tiêu giáo dục (sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng,...):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kỹ năng: Tân (Các kỹ năng của trẻ còn kém: tự vệ sinh, lao động tự phục vụ, kỹ năng tô màu,...)</li> <li>- Kiến thức: Khang, Minh (Trẻ không tập trung ít tham gia vào các hoạt động trong lớp, hay nói chuyện riêng, chưa mạnh dạn trả lời hệ thống câu hỏi của cô và nhiều khi không trả lời được)</li> </ul>			
	<p>Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chú ý rèn các kỹ năng cho trẻ. Hình thức tổ chức của cô hấp dẫn trẻ hơn (Kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng lao động tự phục vụ, xé dán, nặn...)</li> </ul>			

**GIÁO VIÊN**

**Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA BGH**

TÀI LIỆU ĐÃ BẢO VỆ  
Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn  
bởi Ng T. Phương Thu (31313310\_thuntq) - Trường Tiểu học Trưng Vương